

พท.ย้งลี้ว-ทิ้งบขป. 2โพลยักษ์ กทม.ชนะ49-37%

อีสานกวาด107จาก126 เพื่อไทยแรงไม่หยุด
‘บวอนบขป.สร้างสรรค’ โพล 2 สำนักยั้งนำ
มาร์คโบว์ท้ายเมฆ-ลูก ลี้ว บ้านสมเด็จโพล
เทือกบุกแม่น้ำฟอร์มรบ. ระบุคนกทม.เลือกพท.
‘เต็ง’ใต้ของกระทรวง 49% ปชป. 37% ขณะ
ที่ม.มหาสารคามโพล
สำรวจคน อ่านต่อหน้า 10

● **2โพลยักษ์** ต่อจากหน้า 1
อีสาน ฟังธงพท.กวาด 107 จากทั้งหมด 126
แฉมยกจังหวัด 11 จังหวัด ‘อิงลักษณ์’ไปงาน
ร.ร.ถูกไปก่ก่อนลุยหาเสียงชัยภูมิ เผยเวที
ปชป.ราชประสงค์ไม่มีอะไรใหม่ ‘มาร์ค’เข้า
จุฬาฯ เปิดตัวเมย์กับลูกสาวช่วยหาเสียง ‘เทือก’
ปลดทักษิณต่อสายถึงพรรคร่วมเพื่อฟอร์มรัฐบาล
แล้ว ‘ทักษิณ’ทวีตขอโทษขออภัยถ้าทำให้ใครไม่
พอใจ พร้อมๆกับไม่แก้แค้นล้างแค้นคนที่ทำร้าย
ลูกไอ้ค-เอ็ม-อึ้งอิงออกเดินสายหาเสียงช่วยผู้
สมัครพท.กทม. เอมวอนอย่าเอาเรื่องแต่งงานมา
โยงการเมือง

มาร์คควงเทือกไปสวนลุม
เมื่อเวลา 06.30 น.วันที่ 24 มิ.ย.ที่ลานพระ
บรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 หน้าสวนลุมพินี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายสุเทพ
เทือกสุบรรณ เลขานุการพรรค และแกนนำพรรค
ร่วมปล่อยขบวนหาเสียง
นายอภิสิทธิ์ กล่าวกับทีมหาเสียงว่า การ
เลือกตั้งครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่การตอบรับอยู่ใน
เกณฑ์ โดยเฉพาะคนที่อยากเห็นบ้านเมืองเดิน
ไปข้างหน้า คนที่เข้าใจถึงสถานการณ์ความยาก
ลำบากที่ผ่านมา เพียงแต่เป็นธรรมดาที่มี 2 ปีจัด
ทำให้เราต้องทำงานกันหนัก คือการที่ฝ่ายตรง

ข้ามใช้วิธีให้ผู้สนับสนุนแสดงออกลักษณะ
ฮึกเหิม ทำให้บางครั้งการแสดงออกดูรุนแรงเป็น
พิเศษ คนที่ดูเฉพาะจุดอาจเข้าใจสถานการณ์ไม่
ตรงกับสถานการณ์ทั่วไปที่คนส่วนใหญ่อยู่ใน
ช่วงตัดสินใจหรืออาจจะตัดสินใจ แต่ไม่ยอมมี
เรื่องกับใครก็ได้แสดงออก
รู้บ้านเมืองมีปัญหา-ของแพง
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ขอมรับว่าเวลานี้บ้าน
เมืองยังมีปัญหา เช่น มีปัญหาของแพง แม้อากาศ
สินค้าหลายตัวเริ่มคลี่คลายแล้ว ตรงนี้เป็นธรรมดา
คนหงุดหงิดกับรัฐบาลบ้าง แต่ในภาพรวม ตน
มั่นใจว่าเมื่อความแตกต่างมีทางเลือกชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ที่มุ่งมั่น



◀ **พร้อมหน้า** - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ออกเดินทางเสียงที่ตลาดนัดจตุฬาฯ โดยมีนางพิมพ์เพ็ญ ภรรยา และน.ส.ปร่าง เวชชาชีวะ ลูกสาว มาร่วมขบวนด้วยเป็นครั้งแรก ซึ่งนายกฯ เผยว่าภรรยาไม่เคยตื่นสติ เมื่อ 24 มิ.ย.

ทำงานแก้ปัญหาของประชาชน จะเป็นปัจจัยหลัก ทำให้ประชาชนหันมาสนับสนุนเรา ดังนั้นขอให้ทุกคนมีความมั่นคงและทุ่มเทอย่างเต็มที่ ทุกวินาที ทุกคะแนนมีความหมาย ขอให้เดินหน้าทุ่มเทอย่างเต็มที่

จากนั้นขบวนเดินทางเสียงตามเส้นทางต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ โดยทีมเอ มีนายอภิสิทธิ์ และนายสุเทพ เดินไปด้วยกันในสวนลุมพินี ก่อนที่นายสุเทพจะแยกไปหาเสียงกับพนักงานและประชาชนย่านสีลม

เจอทั้งแคง-เหลือง-แม่ศิริโชค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างหาเสียงในสวนลุมพินี นายอภิสิทธิ์เจอทั้งกลุ่มคนเสื้อแดง คนเสื้อเหลือง รวมทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนประชาธิปไตยเป็นระยะ นอกจากนี้นายอภิสิทธิ์ยังเจอมารดานายศิริโชค โสภา เลขานุการส่วนตัว นายอภิสิทธิ์ที่ทักทายนัดมาจนถึงนายศิริโชค มารดานายศิริโชค กล่าวว่า ไม่รู้อยู่ไหน เพราะเมื่อคืนไม่ได้กลับบ้าน และยังเจอมารดานายปัญญานิรันดรกุล เข้าของรายการทีวีชื่อดัง ซึ่งประกาศตัวเป็นหัวคะแนน หากไม่มาทักก็จะเห็นดีกัน ซึ่งนายอภิสิทธิ์เข้าไปทักทายเป็นอันกลาง อย่างไรก็ตามมีชายสูงอายุเชื้อสายจีนคนหนึ่งขอดูลายมือนายอภิสิทธิ์ โดยบอกว่าจะดูว่ามีโอกาสชนะเลือกตั้งหรือไม่ พอนายอภิสิทธิ์ยื่นมือขวาให้ดู แต่เมื่อเห็นช่วงภาพกรูเข้ามาถ่ายภาพ ชายคนดังกล่าวก็ถอย โดยบอกว่า “ลือเป็นคนมือสะอาด”

สาวใหญ่ถอดสร้อยฝังเพชรให้

นอกจากนี้นายอภิสิทธิ์ยังวิ่งโชว์ความฟิตให้ถ่ายภาพ พร้อมกล่าวว่า เวลาเหลือน้อยต้องวิ่งบ้าง และก่อนออกจากสวนลุมพินี นางสาวลักษณ์ เชี่ยวศิริจร อายุ 60 ปี ปั่นจักรยานด้วยความเร็วมาดักพบนายอภิสิทธิ์ จากนั้นถอดสร้อย 3 กษัตริย์เขนทรวงปทุมทอคล้องฝังเพชร มอบให้นายอภิสิทธิ์ด้วยอาการมือไม้สั่น โดยบอกว่า “รักมากเป็นพิเศษ จึงมอบให้เพื่อเอาไปปักปักรักษาและคุ้มครอง ขอให้ได้เป็นนายกฯ” นายอภิสิทธิ์รับไว้และกล่าวขอบคุณ ก่อนยื่นให้ทีมงาน

นางสาวลักษณ์ เปิดเผยว่า หลวงปทุมทอคล้องนี้เป็นพระเก่าแก่เก็บรักษามา 35 ปี ประเมินค่าไม่ได้ ตัวองค์ล้อมทอฝังเพชร สร้อยเป็นสร้อย 3 กษัตริย์จากอดีต ราชการรวมหลักแสนบาท ตนห้อยติดตัวมาตลอด ขนากลูกชายเป็นแพทย์อยู่ภูเก็ตยังไม่เคยคิดจะให้

นางสาวลักษณ์ ยังแสดงความจำนงมอบแหวนหยกฝังเพชรตัวเรือนทองให้นายอภิสิทธิ์อีก 1 วง แต่เนื่องจากนายอภิสิทธิ์เดินผ่านไปแล้วจึงไม่ได้มอบ ทั้งนี้เมื่อนายอภิสิทธิ์ทราบถึงข้อมูลราคาสร้อยหลวงปทุมทอ ได้ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ นางสาวลักษณ์เพื่อขอคืนทันที แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ จึงกำชับเจ้าหน้าที่เร่งประสานส่งคืนโดยเร็ว เนื่องจากมีมูลค่าเกินกว่ากฎหมายเลือกตั้งกำหนด

ระดมแจกแผ่นพับตีทักษิณ-ยิ่งลักษณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคประชาธิปัตย์ทำ

เอกสารแผ่นพับขนาดใหญ่ ด้านหน้ามีรูปนายอภิสิทธิ์ พร้อมข้อความว่า “ผมจะทำงานให้กับประชาชนทุกคน แต่จะไม่ล้าหลังให้กับคนใดคนหนึ่ง” หน้า 2 เป็นบทความ “จากใจอภิสิทธิ์ถึงคนไทยทั่วประเทศ” ข้อความที่เขียนในเฟซบุ๊ก หน้า 3 เป็นเรื่องสายสัมพันธ์-สายโลหิต “คนเสื้อแดง” ทักษิณ-เสียด-ยิ่งลักษณ์ แผ่นพับอีก 1 แผ่นเปลี่ยนแผ่นดิน ให้เป็นแดง หน้า 4 ครึ่งหน้าบนเป็นข่าวรอยเตอร์ ที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ให้สัมภาษณ์ว่าเตรียมกลับประเทศไทยเดือนธ.ค. และกล่าวหาว่ารัฐบาลช.โมเงิน 4.6 หมื่นล้านบาทไป ส่วนด้านล่างระบุถึงคำสั่งศาลยุติธรรม พ.ต.ท.ทักษิณ 46,373.7 ล้านบาท โดยเอกสารดังกล่าวตีพิมพ์เสียงประชาธิปไตยเร่งระดมแจกจ่ายประชาชนทุกพื้นที่

ด้านนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ให้สัมภาษณ์กรณีกรุงเทพฯ โพลระบุประชาธิปไตย จะได้รับเลือกตั้งในกทม.เพียง 5 เขต ขณะที่เพื่อไทยได้ถึง 28 เขต ว่า “ไม่วัดเรื่องโพล ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของประชาชน โพลไม่สามารถทำให้ประชาชนเปลี่ยนใจได้ คิดว่าพรรคจะได้ในกทม.ถึง 27 เขตขึ้นไป ส่วนจะถึง 30 หรือไม่ขอให้รอคู่อีก 8-9 วันที่เหลือ ส่วนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี 11 ที่นั่ง เราได้อัสน้อย 10 ที่นั่ง และจะส่งทีมไปช่วยปรกาศัยเพิ่ม นำโดยนายชวน หลีกภัย

ปูดทักษิณต่อสายหน.พรรคร่วม

ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นห่วงช่วงโค้งสุดท้ายจะมีกระสุนสีม่วงสีเทาออกมาหรือไม่ นายสุเทพกล่าวว่า ไม่กลัว มาถึงวันนี้ไม่กลัวอะไรแล้วทุกอย่างอยู่ที่มือและใจของประชาชน เรื่องอื่นไม่ต้องกลัว จะมีกระสุนอะไรก็ถล่มมาเถอะ เพราะเราสู้เขาเรื่องนั้นไม่ได้

เมื่อถามว่าขณะนี้เพื่อไทยโหมกระแสเรื่องบัตรเลือกตั้งที่ไม่ชัดเจน และพยายามหาเสียงว่ามีกรทุจริตเลือกตั้ง นายสุเทพ กล่าวว่า ขอชี้ให้เห็นว่าวันก่อนเพื่อไทยคุยว่าได้ 270 เสียง 370 เสียงจะตั้งรัฐบาลคนเดียว

“วันนี้ผมได้ข่าวว่า คุณทักษิณลงทุนโทรศัพท์หาหัวหน้าพรรคทั้งหลาย เพื่อสอบถามว่ามีเงื่อนไขอะไร ถ้าจะมาสับสนุนเพื่อไทย รวมทั้งจะสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายให้ด้วย มีคนส่งข่าวบอกผมมาอย่างนี้ วันนี้แะทำแล้วว่าสงสัยเขาจะโกงเลือกตั้ง ทำทางแพะไว้แล้ว ถ้าแพะจะได้

อ้างว่าเขาโกง ถูกโกง ผมไม่ตื่นตื่นกับเรื่องพวกนี้ เพราะทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้ง”

พท.โกหกต่อแหล่งไปเรื่อย

เมื่อถามว่าพ.ต.ท.ทักษิณโทร.หาหัวหน้าพรรคพรรคที่ร่วมรัฐบาลแล้วใช่หรือไม่ นายสุเทพ หัวเราะ แล้วกล่าวว่า เขาส่งข่าวมาพอสมควรแล้ว ส่วนที่เพื่อไทยระบุไม่เคยพูดเรื่องนิรโทษกรรมนั้น นายสุเทพ กล่าวว่า คนพวกนี้เป็นอย่างนี้คุณกระแสมือก่อนเขาพูดกันเอง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ก็พูด ใครก็พูด แต่ถึงวันนี้ก็โกหกต่อแหล่ง เปลี่ยนไปเรื่อย

ต่อข้อถามว่านายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ ประธานด้านยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ ระบุประชาธิปัตย์มีความคิดนิรโทษกรรมเฉพาะคดีทางการเมือง นายสุเทพ ขอมรับว่ามีความคิดอย่างนั้น แต่เป็นคดีการเมืองไม่ใช่คดีอาญาหรือทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อถามว่าเฉพาะกลุ่มบ้านเลขที่ 111 และ 109 ใช่หรือไม่ นายสุเทพ กล่าวว่า ใช่ ขณะนี้พูดคุยถึงหลักการเท่านั้น ยังไม่ชัดเจนว่าจะออกเป็นกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถ้อยว่ากันอีกที

มาร์คไปจุฬาฯ โชว์เมีย-ลูกสาว

จากนั้นเวลา 13.10 น.นายอภิสิทธิ์ พร้อมด้วยนายของอาจ คล้ามไพบูลย์ แกนนำพรรค ไปหาเสียงในตลาดนัดจุฬาฯ ที่มีทุกวันศุกร์ เน้นกลุ่มเฟิร์สต์ไควด โดยมีนางพิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ ภริยา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และ น.ส.ปราง เวชชาชีวะ บุตรสาว เดินมาสมทบเพื่อเป็นกำลังใจนายอภิสิทธิ์ด้วยท่าทีช่วยเงิน ถือเป็นครั้งแรกที่นายอภิสิทธิ์พาครอบครัวทั้งภรรยา และลูกสาวซึ่งปกติจะเก็บตัวออรณรงค์หาเสียงหลังจากน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับ 1 พรรคเพื่อไทย เปิดตัวสามีและบุตรชายมาก่อนหน้านี้

นางพิมพ์เพ็ญ กล่าวถึงกรณีนายอภิสิทธิ์ปราศรัยที่ราชประสงค์ว่าภริยาเป็นคนให้กำลังใจในเหตุการณ์วันที่ 10 เม.ย.2553 ว่า “ก็อย่างที่เขาคิดบนเวทีนั่นแหละ” เมื่อถามว่าหลังจากนั้นได้ให้กำลังใจอย่างไรบ้างเพราะยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกมาก นางพิมพ์เพ็ญ ยิ้ม และกล่าวว่าให้ไปถามนายอภิสิทธิ์ แต่ปกติครอบครัวให้กำลังใจกันเป็นปกติสม่ำเสมออยู่แล้ว

เดินไม่ทั่วกลัวแม่คำตะโกนเบอร์1

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้กำลังใจ เป็นการเตือนสติกันมากกว่า เมื่อถามว่าที่ผ่านมาสติไม่ถ่อยมีใช่หรือไม่ นายอภิสิทธิ์และนางพิมพ์เพ็ญยิ้มแต่ไม่ยอมตอบ

หลังเสร็จสิ้นการหาเสียงในตลาดนัดจุฬาฯ นายอภิสิทธิ์พร้อมภริยาและบุตรสาว เดินขึ้นไปยังชั้น 2 อาคารจุลจักรพงษ์ เพื่อรับประธาน

อาหารกลางวันในห้องอาหารสโมสรอาจารย์ ประกอบด้วย มัสมั่นไก่ ไข่เจียวหมูสับ ผัดพริกหยวกหมู และทอดมันปลาทราย โดยมีนายเกียรติ สิทธิอมร นายปณิธาน วัฒนากร ทีมงานคนสนิท และเพื่อน ๆ น.ส.ปรางร่วมรับประทานอาหารด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การหาเสียงที่ตลาดนัดจุฬาฯครั้งนี้ นายอภิสิทธิ์และครอบครัวเดินฝั่งด้านขวาของตลาดเพียงด้านเดียว ส่วนฝั่งด้านซ้ายไม่ได้เดิน เมื่อผู้สื่อข่าวไปสังเกตการณ์พบว่ามีแม่ค้าอยู่ 2 ร้านที่ไม่ชอบนายอภิสิทธิ์ และเตรียมตะโกนว่า “เลือกเบอร์ 1” หากนายอภิสิทธิ์เดินผ่าน

ไม่รับทักษิณยื่นทอโดไมตรี

นายอภิสิทธิ์ ให้สัมภาษณ์กรณีพ.ต.ท. ทักษิณ ทวิตขอโทษ ขออภัย ถ้าทำให้ใครไม่สบายใจ ไม่พอใจ ขณะเดียวกันก็ไม่ถือโทษ โกรธเคืองคนที่เขาทำไม่ได้กับตนเอง พร้อมกับเรียกร้องทุกฝ่าย ลืมอดีต และเริ่มความปรองดองว่า “อดีตแล้วลืมแล้วแปลว่าอะไร ถ้าคุณทักษิณจะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ขอมรับคำตัดสินของศาลก็จะ เป็นก้าวสำคัญที่คล้ายมีความตั้งใจจะปรองดอง”

ผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าพ.ต.ท.ทักษิณ ไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมจะลืมอดีตเพื่อปรองดองได้หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ไม่ยอมรับก็ต้องเดินหน้าโดยยื่นยื่นหลักกฎหมายว่า ต้องไม่มีใครอยู่เหนือคำพิพากษาของศาลได้ เมื่อถามว่าการทวิตเตอร์ครั้งนี้ดูเหมือนมีท่าทีอ่อนลงกว่าที่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศโดยระบุให้อภัยทุกคนไม่แก่แก้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า คนไม่ทราบ เพราะไม่ได้ติดตามขนาดนั้น แต่ตนสนใจตรงที่ว่าความพยายามนิรโทษกรรมพ.ต.ท.ทักษิณ จะส่งผลกระทบต่อระบบกฎหมายของประเทศ และเรื่องคืนเงิน 4.6 หมื่นล้านบาทกระทบกับประชาชนทุกคน

ต้องทำใจให้ยึดทรัพย์ให้ได้

“ถ้าพ.ต.ท.ทักษิณทำใจได้ที่จะให้ยึดทรัพย์ และอยู่อย่างนั้นก็ลืมได้ ไม่มีปัญหา แต่ลืมของพ.ต.ท.ทักษิณหมายความว่าอะไร” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

เมื่อถามว่านายชกถึงวลหรือไม่ที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ระบุพ.ต.ท.ทักษิณ โทร.ลอบบีหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อตั้งรัฐบาลแล้ว นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ไม่กังวลเพราะเบื้องต้นประชาชนจะเป็นคนให้คำตอบก่อน ชัดเจนว่าประชาชนอยากหลุดพ้นจากวังวนปัญหาอิทธิพลที่พ.ต.ท.ทักษิณเข้ามาทำให้การเมืองมันเดินไม่ได้ ช่วยเลือกพวกเราเข้าไปเป็นอันดับหนึ่ง

เมื่อถามว่าประชาธิปัตย์ประสานพรรคอื่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแล้วหรือยัง นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ยัง ตอนนี้อยู่ฝ่ายหาเสียงกันไป เราขอคะแนนประชาชนก่อน ส่วนการร่วมมือกับพรรคร่วมเก่าจะมีปัญหาหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ทำงาน

อยู่ด้วยกันในกทม. และเมื่อผลการเลือกตั้งชัดเจน คงจะพูดคุยกันได้ เมื่อถามว่าพรรคชาติไทยพัฒนาพูดว่าต้องให้เวลาพรรคอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลก่อน 30 วัน นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าตัวเลข 30 วันจำเป็นแค่ไหนอย่างไร คิดว่ายุคนี้การแสดงจุดยืนท่าทีของพรรคต่างๆ เป็นคำตอบ ดังนั้นไม่ควรจะเป็น 30 วัน แต่เรายืนยันว่าใครมาอันดับหนึ่งมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลก่อนอยู่แล้ว

จบเลือกตั้งจัดรัฐบาลเร็ว

ต่อข้อถามว่าที่ทอโดเวลาให้ 30 วันพรรคประชาธิปัตย์กลางคิดว่าจะมีอำนาจต่อรองหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ไม่ทราบ ยังคิดว่าเมื่อเลือกตั้งเสร็จทุกคนควรรีบเดินหน้าประเทศไทย จัดตั้งรัฐบาลให้เร็วเพื่อให้มีรัฐบาลบริหารบ้านเมืองได้ ขั้นตอนอยู่ที่การรับรองส.ส.มากกว่า เมื่อเสร็จแล้วอยากให้เห็นหน้าแก่ปัญหาประชาชน จริงๆ แล้วแต่ละพรรคแสดงจุดยืนเรื่องนี้ได้เลยและจบกันไปเลย

เมื่อถามว่าถ้าแต่ละพรรคยังมีเงื่อนไขเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง นายชกจะยอมรับได้หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า การร่วมรัฐบาลต้องพูดกันว่าเป้าหมายการบริหารคืออะไร นโยบายคืออะไร วิธีการทำงานคืออะไร ตนยังยืนยันในส่วนของตน

เมื่อถามว่าเพื่อไทยยังมั่นใจจะได้ถึง 270 เสียง นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า “ผมเห็นเขามียศแล้วว่าจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ ช่มช้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าได้ 270 ก็ไม่ต้องกลัว”

นายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงผลจากการปราศรัยใหญ่ที่ราชประสงค์ว่า คิดว่าประชาชนตื่นตัวมากขึ้น มองเห็นทางเลือกของประเทศชัดเจนขึ้น ที่สำคัญทำให้ประชาชนจำนวนมากเริ่มรู้สึกที่บ้านเมืองทุกคนเป็นเจ้าของจริงๆ ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนกลุ่มใด คนได้ทำให้ประเด็นของบ้านเมืองชัดเจนขึ้นแล้ว อยู่ที่ที่น้องตัดสินใจ วันนี้จะไปปราศรัยที่จ.พิษณุโลก วันที่ 25 มิ.ย.ไปจ.ราชบุรี ขณะเดียวกันพรรคจะเสนอป้ายในแง่มุมจะทำอย่างไรถึงจะดับไฟประเทศไทย

1ก.ค.ปชป.ปราศรัยใหญ่ชนพท.

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลกทม. ให้สัมภาษณ์กรณีหรือกับผู้สมัครส.ส.กทม.เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. หลังโพลกทม.ของพรรคคตมหลังเพื่อไทยอย่างมากว่า ที่ประชุมพูดถึงยุทธศาสตร์ช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายว่ามีอะไรบ้าง และยังคงพูดถึงคะแนนในเขตต่างๆ รวมถึงคะแนนแต่ละภูมิภาคส่วนที่นำโพลที่ระบุประชาธิปัตย์ได้ส.ส.เขตเดียวในกทม.มาผู้สมัครนั้น ไม่มีอะไร ทุกคนดูแลหัวเราะ เราให้ความมั่นใจแล้วแหละแก่ไหน ยืนยันว่าทีมกทม.และผู้สมัครทุกคนทำงานหนัก ลงพื้นที่



☛ **มาครบ** - ลูกทั้งสามของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกหาเสียงช่วยน.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ ผู้สมัครเขต 7 ทม. พรรคเพื่อไทย ที่ย่านห้วยขวาง ซึ่งน.ส.พินทองทาขอรับรองว่าอย่าเอางานแต่งงานตนไปโยงการเมือง เมื่อ 24 มิ.ย.

ที่เข้มข้นช่วงเวลาที่เหลือมีทั้งส.ก. ส.ข.ส.นับสนุนทุกเขต ส่วนโพลหลายสำนักที่ระบุเพื่อไทยในทม.นำอยู่มากนั้น ไม่เท่าไร ผ่านมาถึงจุดนี้แล้ว ไม่มีผู้สมัครคนไหนสนใจโพล ไม่มีประโยชน์โพลสำคัญคือวันเลือกตั้ง 3 ก.ค. เรารอโพลนั้นโพลเดียว โพลอื่นไม่รู้จะสนใจทำไม

นายกรณ์ กล่าวว่า วันที่ 1 ก.ค.พรรคจะจัดปราศรัยใหญ่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า คาดว่า จะมีผู้มาฟังหลายแสนคน และถ่ายทอดไปยังเวทีต่างๆ ส่วนที่ต้องชนกับเวทีใหญ่ของเพื่อไทย ที่ราชมิ่งคลาภิพาสถานนั้น ตนคิดว่าเป็นเพื่อไทยที่ต้องชนประชาธิปัตย์มากกว่า

“สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ มีคนมาสานต่อการทำงานตลอด ฆ่าไม่ตาย เขาจึงเรียกว่าแมลงสาบ” นายกรณ์ กล่าว

ใช้โศด'ล้างผิด' ล่อพลังเงียบ

รายงานข่าวจากแกนนำประชาธิปัตย์ เผยถึงยุทธศาสตร์หาเสียงช่วงสุดท้ายว่า หลังจากนายอภิสิทธิ์ปราศรัยที่ราชประสงค์ ประกาศไม่ล้างผิดให้ใคร ทางพรรคปรับกลยุทธ์ด้วยการใช้คำว่า “ล้างผิด” เป็นโศดดึงคะแนนเสียง โดยจัดทำสติ๊กเกอร์ใหม่ว่า “เราจะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน แต่จะไม่ล้างผิดให้กับคนใดคนหนึ่ง” มั่นใจว่าจะดึงคะแนนจากพลังเงียบ

ประชาชนต้องการถือนโยบายที่เป็นรูปธรรม ให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะพาบ้านเมืองพ้นความขัดแย้ง แต่กลับไม่มีเลย

ทุกลมหายใจยังไม่พ้นทักษิณ

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ถ้าจะให้เกรดการปราศรัย ขอให้เกรด “เอวัง” เพราะตลอดการปราศรัยไม่เห็นว่าจะเกิดความปรองดองแบบไหน แล้วจะดับไฟประเทศด้วยวิธีใด ต้องถามประชาชนว่าเมื่อฟังแล้วเห็นภาพประเทศไทยเป็นอย่างไร ถ้าประชาชนอยากรู้ว่าประเทศจะเป็นไปทิศทางไหน ขอให้ติดตามการปราศรัยของเพื่อไทย เพื่อจะได้รู้ว่าปี 2563 ประเทศไทยจะยืนอยู่จุดใด เพราะปีนั้นทั่วโลกกำหนดสถานะของตัวเองไว้แล้ว แต่พรรคที่เป็นรัฐบาลไม่เคยพูดถึงและดึงสังคมไทยให้ตกอยู่ในความขัดแย้ง จึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณ

นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า ส่วนการโจมตีพ.ต.ท.ทักษิณนั้น ยืนยันว่าพ.ต.ท.ทักษิณไม่มีสิทธิลงคะแนน และคู่แข่งของนายอภิสิทธิ์คือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ดังนั้นควรแข่งขันที่นโยบาย ให้เอาชนะด้วยนโยบายดีกว่า ไม่ใช่ว่าทรมานทำลายล้างที่รุนแรงกว่า ยืนยันว่าพ.ต.ท.ทักษิณไม่มีพิน เพราะเป็นนายกฯที่มาจากประชาชนตามกติกาประชาธิปไตย แต่พินร้ายที่แทรกแซง และบ่อนทำลายประเทศไทยคือพิชิตพลพรรคเพื่อเพื่อเข้าสู่อำนาจโดยไม่เคารพประชาชน ถึงขั้นจะให้อำนาจพิเศษตั้งรัฐบาลหากแพ้เลือกตั้ง

“ประชาชนใช้วิจารณญาณในเรื่องนี้ได้ว่าการ

และกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจ

ณัฐวุฒิเย้ยขป.ได้เกรดเอวัง

นายณัฐวุฒิ โสยเกื้อ ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย และแกนนำขป. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ประเมินแล้วการปราศรัยของประชาธิปัตย์เมื่อคืน ได้คะแนนเกรดเอ.....เอวังตลอดการปราศรัยไม่มีแม้เสียงวนที่ที่พูดเรื่องนโยบาย ไม่มีใครเห็นอนาคตประเทศไทยจากพรรคประชาธิปัตย์ เห็นแต่อดีตที่ขัดแย้งและสูญเสียมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ อยากฟังอนาคตประเทศไทย ฟังยิ่งลักษณ์(ชินวัตร) และพรรคเพื่อไทยปราศรัยทุกเวที โดยเฉพาะปราศรัยใหญ่ 1 ก.ค.นี้ที่ราชมิ่งคลาภิพาสถาน ขณะที่เพื่อไทยเตรียมนโยบายเด็ดในโค้งสุดท้าย พรรคประชาธิปัตย์ทำได้แค่สร้างวาทกรรมอันตราย คาดว่าคราวนี้จะใช้คำถอนพินทักษิณ พ.ต.ท.ทักษิณไม่มีพิน เพราะมาถูกต้องจากประชาชนและพ้นจากตำแหน่งเพราะรัฐประหาร ที่มีพินจริงๆคือพิชิตพลพรรคการเมือง”

เวลา 10.45 น.ที่สนามบินดอนเมือง นายณัฐวุฒิ ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกใจหายแทนคนไทยที่ประชาธิปัตย์เปิดเผยกลยุทธ์ครั้งสุดท้ายว่าต้องการสร้างวาทกรรมเด็ด คือคำว่า “ถอนพินทักษิณ” เพื่อให้ชนะเลือกตั้ง เป็นเทคนิคที่ประชาธิปัตย์เคยใช้ล้มพรรคพลังธรรม และเคยใช้ทำลายนายปรีดี พนมยงค์ คือเรื่องวาทกรรม และปีนี้ยังดึงความหวังกับวาทกรรม จึงรู้สึกใจหายและเสียใจแทนประเทศไทย เพราะช่วงโค้งสุดท้าย สิ่งที่

ยักคิด และพูดถึงพ.ต.ท.ทักษิณ ประชาธิปไตยควรไปหรืออีกอันใหม่ว่าแข่งอยู่กับใคร เพราะพ.ต.ท.ทักษิณไม่ใช่ผู้สมัคร จึงอธิบายได้ว่าตลอดลมหายใจของประชาธิปไตยไม่เคยพ้นเงาพ.ต.ท.ทักษิณเลย” นายฉวีรุจิ กล่าว

ไอ้ค-เอม-อิงช่วยหาเสียง

วันเดียวกันเวลา 10.00 น.นายพานทองแท้ น.ส.พินทองทา และน.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรพ.ต.ท.ทักษิณ หาเสียงช่วยน.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ ผู้สมัครส.ส.เขต 7 ทม. พรรคเพื่อไทย ที่ชุมชนโรงปูน เขตห้วยขวาง ท่ามกลางชาวบ้านมารอต้อนรับแน่น ต่างมอบกุหลาบสีแดง และตะโกนเชียร์ให้กำลังใจ โดยหญิงคนหนึ่งตะโกนชวนนายพานทองแท้ว่า “คุณไอ้คอย่าเป็นลม” นายพานทองแท้ตอบกลับอย่างอารมณ์ดีว่า “ผมไม่เคยเป็นลมอยู่แล้ว” จากนั้นทั้งหมดเดินทางไปยังศูนย์เด็กเล็กชุมชนโรงปูน นำเครื่องไอแพดไปสอนภาษาอังกฤษเด็กๆ ตามนโยบายของเพื่อไทยที่จะแจกไอแพดนักเรียนทุกคน

อย่าโยงแต่งงานกับการเมือง

น.ส.พินทองทา ให้สัมภาษณ์ถึงการแต่งงานในเดือนธ.ค.นี้ว่า ไม่อยากให้อามาโยงกับการเมือง คนเป็นผู้หญิงอายุ 29 ปีแล้ว ไม่เด็กเกินไปสำหรับการแต่งงาน และเป็นธรรมดาที่ลูกสาวอยากให้อ้อมาร่วมงานแต่งงานครั้งเดียวในชีวิต

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีโอกาสหรือไม่ที่พ.ต.ท.ทักษิณจะได้กลับมาร่วมงานแต่งงาน น.ส.พินทองทา กล่าวว่า มีความหวังว่าพอจะมา แต่ก็ยังมีปัจจัยหลายอย่าง รวมทั้งเรื่องของผู้ใหญ่ด้วย

เมื่อถามว่าพ.ต.ท.ทักษิณฝากให้ลูกช่วยต่อสู้อย่างไร น.ส.พินทองทา กล่าวว่า ลูกๆเป็นกำลังใจให้เบอร์ 1 และคุณพ่อในทุกเรื่องมากกว่า เมื่อถามว่ามีมารพูดถึงเรื่องพ.ต.ท.ทักษิณจะกลับมารหรือไม่ น.ส.พินทองทา กล่าวว่า เราพูดกันตั้งแต่วันแรก อยากให้พ่อกลับมาตั้งแต่วันแรกๆไปแล้ว

จับอีกลือตใหญ่ซิติตีทักษิณ

เมื่อเวลา 08.00 น.ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิชา บุณศิริ ผู้สมัครส.ส.เขต 4 พระนครศรีอยุธยา พรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่า ทราบว่าตำรวจปทุมธานีจับกุมผู้ต้องหา 1 คนเอกสารและซิติตีจำนวนมากที่เขตติดต่อกันระหว่างจ.ปทุมธานี และจ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ต้องหาได้รับสารภาพว่าเตรียมนำเอกสารและซิติตีโอมติพ.ต.ท.ทักษิณ เรื่องสถาบัน ซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะเพื่อไทย และพ.ต.ท.ทักษิณ จงรักภักดี อีกทั้งยังพบเอกสารและซิติตีโอมติ.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคเพื่อไทยอีกด้วย

นายวิชา กล่าวอีกว่า ผู้ต้องหาได้รับสารภาพว่าจะนำมาแจกจ่ายที่จ.พระนครศรีอยุธยา และภาคกลาง เท่ากับมีขบวนการทำลายล้างเพื่อไทย ทำลายการเลือกตั้ง และทำลายกระบวนการประชาธิปไตย เพราะโพลสำนักต่างๆ ระบุตรงกันเพื่อไทยคะแนนนิยมมากกว่าพรรคอื่น คนที่สูญเสียจึงทำเป็นขบวนการเพื่อทำลายล้างเพื่อไทย ขอให้ตำรวจเร่งสืบสวนถึงต้นตอด้วย

ชนจีนแท้ก็ไปรยตามถนน

ก่อนหน้านั้นเวลา 03.00 น. ร.ต.ท.จรัญ ทรายคำ รองสวป.สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นำกำลังตำรวจตั้งด่านความมั่นคงกวดล้างช่วงเลือกตั้ง บริเวณถนนเลียบริมคลองแอน 1-2 ดัดคลองระพีพัฒน์ หมู่ 15 ต.คลองหนึ่ง พบรถแท็กซี่ สีชมพู โตโยต้า อัลติส ทะเบียน 9983 กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมต้องสงสัยโดยผู้โดยสารนำด้านหน้าเปิดกระจกไปรยแผ่นซีดีมาตลอดทาง จึงขอตรวจค้นทราบชื่อคนขับว่า นายสิทธิศักดิ์ พุ่มอ่อน อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 201/49 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผู้โดยสารชื่อ น.ส.วิมล พลอยซัง หรือปลา อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62/4 หมู่ 9 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ

□ อ่านต่อหน้า 11

● 2โพลยักษ์ □ ต่อจากหน้า 10

จ.ปทุมธานี

จากการตรวจค้นภายในรถพบซีดี 6,500 แผ่นบรรจุในกล่องกระดาษ 13 กล่อง โดยแผ่นซีดีติดข้อความว่า “ลับ ต้องปิดคู่มือลงคะแนน 3 กรกฎาคม 54” จากนั้นนำตัวมาสอบสวนที่โรงพัก จากการสอบสวนนายสิทธิศักดิ์ ให้การว่า ก่อนถูกจับกุมขับรถไปส่งผู้โดยสารแถวต.คลองห้า อ.คลองหลวง จากขับพบน.ส.วิมลพร้อมพวกเป็นผู้ชายอีก 3 คน ขึ้นโบกรถอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่ง ริมถนนเลียบริมคลอง 5 ใกล้เตียงหมู่บ้านเอื้ออาทร น.ส.วิมลว่าจ้างให้ไปส่งแถวต.คลองหนึ่ง เหม่าจ่าย 1,000 บาท ซึ่งทั้ง 3 คนช่วยกันยกกล่องกระดาษดังกล่าววางไว้เบาะหลังรถ โดยน.ส.วิมลขึ้นรถมาคนเดียว จากนั้นบอกขับมาแถวหลังตลาดไท ถนนเลียบริมคลองแอน 1-2 แล้วน.ส.วิมลหยิบแผ่นซีดีไปรยมาตลอดทางเมื่อพบว่ามีร้านค้าก็จะให้หยุดรถนำลงไปวางไว้หลายสิบแผ่น ซึ่งกว่าจะมาถึงด่านตำรวจ น.ส.วิมลได้ไปรยไปแล้วกว่า 500 แผ่น

ซิติเด็กนักการเมืองว่าจ้าง

น.ส.วิมล ให้การว่า ของกลางซีดีทั้งหมดนำมาจากนายรุต ไม่ทราบนามสกุล บ้านอยู่แถวต.คลอง 5 เป็นลูกน้องนักการเมืองคนหนึ่งแต่ไม่ยอมบอกว่าพรรคใด ว่าจ้าง 500 บาทให้นำแผ่นซีดีมาไปรยทิ้งตามท้องถนนและหมู่บ้าน เนื้อหา

เป็นภาพวิดีโอ ส่วนใหญ่จะใส่ร้ายกล่าวหาไม่ให้เลือกเพื่อไทย และโจมตีคนเสื้อแดง เรื่องเผาบ้านเผาเมือง กับหมิ่นสถาบัน

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหา “ร่วมกันกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนและขัดขวางการเลือกตั้ง” จากนั้นประสานกกด.จังหวัดนำไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม

กกด.วอนทุกพรรคสร้างสรรค

นายอภิชาติ สุจริตานนท์ ประธานกกด. กล่าวถึงการปราศรัยของประชาธิปไตยที่ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า ไม่ได้ดูการปราศรัยทั้งหมดว่ามีเนื้อหาอย่างไร แต่ตั้งใจที่การปราศรัยเรียบร้อย ไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวาย ขอบเขตทุกพรรคที่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ชุมนุม 5 ข้อที่เทียบเท่ากับกกด. ส่วนเนื้อหาบนเวทีปราศรัยเป็นหน้าที่ของประชาชนจะตัดสินใจ แต่ช่วงโค้งสุดท้ายอยากให้ทุกพรรคหาเสียงโดยใช้นโยบาย หากมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้าง หนักนิดเบาหน่อยขอให้ถ้อยกัน ทั้งนี้การหาเสียงควรอยู่ในขอบเขตตามที่ตกลงกันไว้ ไม่ได้เจาะจงว่าพรรคไหน ไม่อยากต้องให้บังคับกัน แต่หากเกินเลยไปกกด.ก็อาจต้องเตือนบ้าง

เวลา 13.00 น.ที่ลานจอดรถ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ นายวิสุทธิ โทธิแทน กกด. ด้านกิจการการมีส่วนร่วม เป็นประธานเปิดโครงการสื่อธรรมะคัดเลือกตั้ง โดยใช้รถตู้คูคตไชน่า 10 คันตระเวนรอบกทม.

นายวิสุทธิ กล่าวถึงกรณีกังวลเรื่องสามสิทธิ์เลือกตั้งว่า เรื่องดังกล่าวอาจเป็นความผิดพลาดของฝ่ายทะเบียน สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามีจำนวนเกือบ 3 ล้านคน และบางคนมีชื่อเดียวกัน อาจเกิดความผิดพลาดได้ แต่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ไม่น่าจะพลาดเพราะผิดทั้งอาญาและวินัย ส่วนความรุนแรงไม่น่าเป็นห่วง เรื่องยังกันก็ยังไม่ตามปกติอยู่ก่อนแล้ว

พท.ยื่นกกด.หวั่นโงงเลือกตั้ง

เวลา 14.00 น.ที่สำนักงานกกด. พล.ต.ต.สุเทพ รมยานนท์ ประธานกกด.ททท. กล่าวว่า ในพื้นที่กทม. ยังไม่มีเหตุรุนแรง เรื่องร้องเรียนเข้ามา 8 เรื่อง อาทิ สัญญาว่าจะให้ ใส่ร้ายป้ายสี เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนการพิจารณาให้ใบเหลืองใบแดง กกด.ททท.จะพิจารณาด้วยความเป็นธรรม และต้องมีหลักฐานชัดเจน

ประธานกกด.ททท. กล่าวถึงการปลดป้ายใบโหดโนว่า ททท.เป็นผู้ดำเนินการ ทราบว่าป้ายขนาดใหญ่ที่บริเวณสะพานม้ามานรังสรรค์ถูกปลดออกแล้ว ส่วนป้ายที่ยังติดอยู่ตามถนนกกด.ททท.ยังมีมติว่าป้ายดังกล่าวไม่ใช่ป้ายหาเสียง แต่เป็นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ต่อมาพล.ต.ท.ชัชฎ์ กุลดิกล ผู้สมัครส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ขึ้นร้องเรียนต่อประธาน กกต. ขอความชัดเจนในขั้นตอนการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด เนื่องจากระเบียบกกต.ยังไม่ชัดเจน จึงมีข้อหาว่ากกต.ควรสรุปยอดของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ว่าแต่ละหน่วยมีผู้มาใช้สิทธิเท่าใด และต้องส่งไปยังเขตปลายทาง 375 เขตว่ามีทั้งหมดเท่าไร เพราะกังวลว่าจะมีการทุจริต เพิ่ม หรือลดคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง และจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ รวมทั้งบริษัทยาสูบไทย ที่ทำหน้าที่คัดแยกบัตรเลือกตั้งส่งไปยังหน่วยเลือกตั้ง ต้องทำบัญชีว่าส่งไปยังเขตต่างๆเท่าใด และขอให้มีตัวแทนพรรคร่วมสังเกตการณ์แต่ละขั้นตอนการคัดแยกและจัดส่งเพื่อความโปร่งใส และเกิดความเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้งของกกต.

วันอังคารได้ฤกษ์ใบแดง

นายอภิชาต ประธานกกต. กล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยห่วงเรื่องสมาชิกบัตรประชาชนในวันเลือกตั้งล่วงหน้าว่า กกต.เผื่อไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจมีได้ แต่ถ้าทุกคนช่วยกันดู ไม่น่าจะผ่านตาเราไปได้ ขอให้ช่วยกันสังเกต ส่วนที่เพื่อไทยร้องเรียนเรื่องช่องกากบาทในบัตรเลือกตั้งนั้น กกต.แถลงไปแล้วว่า กกต.ย่อภาพจากขนาดเอ 4 ที่แต่ละพรรคส่งมา แล้วนำไปใส่ไว้ในช่องของบัตรเลือกตั้งในสัดส่วนที่เท่ากัน กกต.ไม่ได้ทำให้ใครเสียเปรียบ ส่วนการเคลือบบัตรด้วยสารพิเศษนั้น เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ ถ้ามี ขอให้บอกเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้บันทึกไว้จะได้ดำเนินการต่อไป

เมื่อถามถึงการให้ใบเหลืองและใบแดง นายอภิชาต กล่าวว่า กกต.เร่งพิจารณา โดยเฉพาะกรณีศรีสะเกษ ที่ให้กกต.จังหวัดหาหลักฐานเพิ่มเติม ขณะนี้กกต.จังหวัดส่งหลักฐานเพิ่มเติมมาแล้ว วันอังคารที่ 28 มิ.ย.กกต.จะพิจารณาใบแดงที่จ.ศรีสะเกษ ส่วนการทุจริตที่จ.บุรีรัมย์นั้น มีหลักฐานเป็นภาพถ่ายชัดเจน โดยมีคนกำลังนั่งแจกเงิน และมีคนนั่งรายล้อมอยู่รอบแต่หลักฐานที่ส่งมายัง กกต.เป็นเพียงภาพถ่ายของตำรวจ ยังไม่มีสำนวน ดังนั้นกกต.สั่งการกกต.จังหวัดที่สำนวนเสนอมาอีกครั้ง ถ้ามีหลักฐานอันสมควรเชื่อได้ว่ากระทำผิดกฎหมาย และเข้าเกณฑ์ที่ต้องแจกใบแดง ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังเลือกตั้ง

แก้ปัญหายอดเลือกตั้งล่วงหน้ามาก

ประธานกกต.กล่าวถึงการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดวันที่ 26 มิ.ย.นี้ โดยเฉพาะกทม.ที่เขตบางกะปิ และอ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิจำนวนมากเกินแห่งละ 1 แสนคนว่า กกต.มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว พยายามแก้ปัญหา หากมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด 8,000 คน จะเตรียมหน่วยเลือกตั้งไว้ที่

เขตเลือกตั้งกลางไว้ 10 หน่วย โดยมีผู้ใช้สิทธิได้หน่วยละ 800 คน และจัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดที่เขตบางกะปิกว่า 1 แสนคนนั้น กกต.ต้องตั้งหน่วยให้เพียงพอกับคน 1 แสนคน ซึ่งใช้วิธีเช่นเดียวกับต่างจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามการลงทะเบียนเป็นเรื่องดี ทำให้กกต.รู้ถึงจำนวนผู้ใช้สิทธิ เชื่อว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

นายอภิชาต กล่าวอีกว่า การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดน่าจะมีความใช้สิทธิไม่เกินเวลา 15.00 น. เชื่อว่าไม่เกิน 15.30 น.น่าจะเสร็จสิ้น ดังนั้นประชาชนไม่ควรมาใช้สิทธิกันมากในช่วงใกล้ปิดเวลาลงทะเบียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยอดผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 2,647,019 คน ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตทั่วประเทศมี 217,821 คน

นครบาลเตรียมความพร้อม

ที่บข.น. พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกบข.น. เปิดเผยว่า ศร.ส.ด.บข.น.เตรียมพร้อมการเลือกตั้งล่วงหน้าในกทม. 33 จุด โดยเลือกตั้งล่วงหน้าในกทม.มีมากกว่า 1 ล้านคน ต้องดูแลพิเศษประกอบด้วย เขตบางกะปิ 1 แสนคน เขตบางขุนเทียน 6 หมื่นคน เขตลาดกระบัง 4 หมื่นคน เขตบางนา และเขตบางเขน 3 หมื่นกว่าคน

พล.ต.ต.ปิยะ กล่าวว่า พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี ผบ.ตร. และพล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ข.น. เป็นห่วงและมอบนโยบายมาแล้ว โดยให้ผบก.และผกก.สน.ดูแล ส่วนใหญ่ใช้สำนักงานเขต แต่เขตที่มีคนจำนวนมาก เช่น เขตบางกะปิ ใช้โรงเรียนบ้านบางกะปิ และโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตลาดกระบัง ใช้วัดสังฆราชา เขตบางนาใช้โรงเรียนวัดศรีเอี่ยม นอกนั้นส่วนใหญ่ใช้สำนักงานเขตทั้งหมด ส่วนการจราจรมอบหมายพล.ต.ต.ภานุ เกิดลาภผล รองผบ.ข.น.ดูแล

พล.ต.ต.ปิยะ กล่าวต่อว่า สำหรับ 5 พื้นที่ที่คนใช้สิทธิมากต้องจัดจราจรเป็นพิเศษ คือ 1.เขตบางกะปิ ให้จอดแพลตฟอร์มและพื้นที่ใกล้เคียง แต่ใช้รถสาธารณะดีที่สุด อีกเรื่องคือทางเท้าอาจแคบ อาจวางกรวยเพิ่มให้คนเดินด้านในได้ 2.เขตลาดกระบัง ที่จอดรถน้อยทางแคบ จะปรับจราจรวันเวย์ทางเดียว 3.เขตบางเขน จอดรถที่วัดพระศรีมหาธาตุ และโรงเรียนใกล้เคียง ที่นำห่วงคือจุดทางเข้าเขตเป็นทางราบเหนืออุโมงค์บางเขนพอดี จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 4.เขตพระโขนง ใช้รถไฟฟ้าสะดวกกว่า 5.เขตราชเทวี รวดชิดจุดพื้นที่น้อย

เตือนทำผิดโทษปรับ-ติดคุก

พล.ต.ต.ปิยะ กล่าวว่า อีกเรื่องคือกฎหมาย

ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก จัดเลี้ยงสุรา ที่ห้ามคือตั้งแต่เวลา 18.00 น.วันที่ 25 มิ.ย.จนถึง 24.00 น.วันที่ 26 มิ.ย.ทุกพื้นที่ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกเรื่องคือห้ามหาเสียงเลือกตั้ง โดยทั่วไปหาเสียงได้ แต่จุดที่มีการเลือกตั้งและใกล้เคียงห้ามหาเสียง แต่ด้านนอกไม่เป็นไร ส่วนการซื้อเสียง การจัดการการใช้สิทธิ การขนคนไปลงคะแนน ถือว่าผิดกฎหมาย ต้องระมัดระวัง โดยวันที่ 26 มิ.ย.พล.ต.อ.วิเชียร และพล.ต.ท.จักรทิพย์ จะลงพื้นที่ตรวจสอบที่เขตบางกะปิ อีกจุดคือจ.ชลบุรี มีแสนกว่าคน ส่วนการพนันท้ายผลเลือกตั้ง ถือว่ามีโทษหนัก จำคุก 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาท ถึง 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีก 5 ปี

พล.ต.ต.ปิยะ กล่าวด้วยว่า ส่วนโพลการเลือกตั้ง กำหนดไว้ 7 วันก่อนวันที่ 3 ก.ค. ห้ามเผยแพร่ความคิดเห็นของประชาชน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 6 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่การลงคะแนนวันที่ 26 มิ.ย. ไม่มีปัญหาเพราะก่อน 7 วัน ทั้งนี้การเลือกตั้งล่วงหน้ามีเวลาน้อย จุดกำหนดในกทม.มีแค่ 33 จุดที่เจอปัญหาคือคนจะมารอหลังเวลา 15.00 น. อาจเสียสิทธิได้ ควรมาก่อนเวลา 15.00 น. ส่วนการเก็บหีบบัตรเก็บที่สำนักงานเขต แต่ต่างจังหวัดอาจเก็บที่สถานีตำรวจ

ตรวจหน่วยเขตบางกะปิ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการกกต. พร้อมด้วยพล.ต.ต.ภานุ เกิดลาภผล รองผบ.ข.น. รับผิดชอบงานจราจร และผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางกะปิ และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ตรวจความพร้อมโรงเรียนบ้านบางกะปิ และโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าของเขตบางกะปิ นายสุทธิพล กล่าวว่า โรงเรียนทั้งสองแบ่งเป็นหน่วยเลือกตั้ง 130 หน่วย คือ โรงเรียนบ้านบางกะปิ 109 หน่วย โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 21 หน่วย แยกรายชื่อประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ออกเป็นรายภาค เพื่อป้องกันความสับสน และง่ายต่อการตรวจสอบรายชื่อ รวมทั้งจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้อำนวยความสะดวก ให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อ ลำดับ และหน่วยเลือกตั้งได้ ที่เว็บไซต์ www.khonthai.com

นายสุทธิพล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังจัดหน่วยปฐมพยาบาลรองรับเหตุฉุกเฉิน กกต.จะซักซ้อมกกต.เขตเพื่อประเมินการจัดลำดับประชาชนที่มาใช้สิทธิก่อนปิดหีบเวลา 15.00 น. เพื่อให้ใช้สิทธิได้ทุกคน

มท.แจ้งยอดเพิ่มไม่ผิดปกติ

นายจักรี ชื่นอุระ รักษาการผอ.สำนัก

ทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีนายอิทธิชัย วุฒิชัยธรรม โฆษกศูนย์ต่อต้านทุจริตการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย ระบุตัวเลขลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก 2,400,000 เป็น 2,600,000 คนว่า ยืนยันว่าข้าราชการทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ ดำเนินการตามกฎหมาย หลังจากปิดรับลงทะเบียนวันที่ 2 มิ.ย. ยอดผู้ใช้สิทธิมีเยอะมาก เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลทั้งวันทั้งคืนจนถึงวันที่ 4 มิ.ย. หลังจากนั้นยังมียอดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิผ่านทางไปรษณีย์ทยอยเข้ามาอีกจำนวนมาก กว่าจะส่งมาถึงอำเภอหรือเทศบาลก็ล่วงเลยวันที่ 5-6 มิ.ย.แล้ว แต่ไปรษณีย์ประทับตราลงวันที่ 2 มิ.ย. ดังนั้นต้องเปิดให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมอีกวันที่ 8-9 มิ.ย. ถือว่าคนกลุ่มนี้ยื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิวันที่ 2 มิ.ย.เช่นกัน ยอดที่เพิ่มจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติ

แม่ไปร่วมยินดีลูกไป

สำหรับความเคลื่อนไหวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคเพื่อไทย ตอนเข้าไปร่วมประชุมผู้ปกครอง ค.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร หรือน้องไป๋ บุตรชาย ที่โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ ย่านคอนนิงตัน ซึ่งน้องไป๋ได้บรรจวงวัลนักเรียนดีเด่น และรับรางวัลด้านภาษาอังกฤษด้วย ทั้งนี้ น้องไป๋โชว์รางวัลเป็นหนังสือต่างประเทศ 2 เล่มให้ผู้สื่อข่าวดู พร้อมกล่าวว่า “แม่ให้อาแพด 2 เป็นรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่น ไป๋ก็จะใช้ในการเรียน ซึ่งเพื่อนที่โรงเรียนบางคนก็ใช้กัน ส่วนการลงพื้นที่ไปกับแม่ จะไปช่วยแจกแผ่นพับหาเสียง และทำสัญลักษณ์ชัวร์เบอร์ 1 หาเสียงช่วย เพราะเห็นว่ามีแม่เหนื่อย และอยากเห็นแม่เป็นนายกฯ แต่ถ้าเป็นนายกฯแล้ว เวลาอยู่ด้วยกันคงน้อยลง แต่คิดว่าก็ไม่มีเป็นไร”

ชีปชป.ราชประสงค์ข้อมูลเก่า

จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์และน้องไป๋เดินทางมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่สนามบินคอนนิงตันเพื่อไปหาเสียงที่ภาคอีสาน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงการปราศรัยของประชาธิปไตยราชประสงค์ว่า ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเก่าที่เคยอภิปรายในสภา วันนี้ประชาชนอยากฟังว่าหลังการเลือกตั้ง ถ้าพรรคไหนเข้ามาเป็นรัฐบาล จะนำนโยบายไปสร้างความสุข หรือทำให้กินคือผู้ดีได้อย่างไรมากกว่า เมื่อถามว่าเนื้อหาที่อภิปรายส่วนใหญ่พูดถึง พ.ต.ท.ทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า วันนี้อยากเห็นประเทศชาติก้าวสู่ความสามัคคีปรองดอง จึงไม่อยากได้แย้งไปมา เพราะประชาชนคงเบื่อสิ่งเหล่านี้ และอยากเห็นว่าจะแก้ปัญหาเรื่องปากท้องและการเพิ่มรายได้ได้อย่างไรมากกว่า คนและเพื่อไทยจริงใจเข้ามาทำงานเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ขอให้ประชาชนติดตามนโยบายของ

พรรคกว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะมันโยบาย และทำให้ประชาชนกินคือผู้ดีได้อย่างไร

“เราต้องอดทน เพราะอยากให้ประเทศเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และสงบ เชื่อว่าประชาชนที่ฟังอยู่คงใช้วิจารณญาณ และให้ความเป็นธรรมกับเรา” น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าว

โต้แทนพี่ชายไม่เคยคุยพรรคร่วม

เมื่อถามว่านายสุเทพ เลขานุการประชาธิปัตย์ ระบุว่า พ.ต.ท.ทักษิณเริ่มติดต่อพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อฟอร์มรัฐบาลแล้ว น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า คงไม่ใช่ พ.ต.ท.ทักษิณไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ และยังอยู่ในโหมดรณรงค์หาเสียง เร็วเกินไปที่จะคุยว่าใครจะมาร่วมรัฐบาล เมื่อถามว่ายังมีใจผลโพลหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ผลโพลเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ทำให้เราทำงานเพิ่ม เท่าที่ติดตามยังมีประชาชนอีกเกือบ 10 ล้านคนยังไม่ได้ตัดสินใจ พรรคจึงต้องทำงานเพิ่มในส่วนนี้

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวอีกว่า พรรคเป็นห่วงเรื่องกับดักเลือกตั้งหมายเลข 1 ที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด และกลายเป็นบัตรเสียได้ เราจึงต้องเร่งชี้แจงผ่านเวทีปราศรัยและทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจวิถีกับดักที่ถูกต้อง โดยเฉพาะบัตรแบบบัญชีรายชื่อที่ตัวอักษรของพรรคเล็กมาก อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและไปกาช่องนั้นได้ อีกทั้งบัตรเลือกตั้งแบบเขตก็ไม่เหมือนกัน หากกดผิดจะเสี่ยงให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสจะเป็นประโยชน์กับทุกพรรค

เมื่อถามว่า กต.ระบอบจะไม่แก้ไข อ้างว่าช่วงที่เชิญตัวแทนพรรคไปดูเรื่องพิมพ์บัตร เพื่อไทยไม่ได้ฟังดึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ในรายละเอียดต้องคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นมากกว่าคุยกันปลายทางพรรคเองไม่ได้รับข้อมูลทั้งหมดเต็มที่ ต้องให้เจ้าหน้าที่พรรคติดต่อประสานกับกต.เพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

จีนอ.มาปราศรัยชัยภูมิ

ต่อมาเวลา 13.30 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ใสยก้อ เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งพรรคเช่าราคา 1 แสนบาทต่อ 1 ชม.มาถึงสนามกีฬาโรงเรียนภูเขียววิทยา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยมีนักเรียนหลายร้อยคนรอต้อนรับ เมื่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ลงจากเฮลิคอปเตอร์ นักเรียนส่งเสียงร้องและวิ่งกรูเข้ามล้อม ต้องใช้เวลากว่า 10 นาทีจึงออกมาได้ จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ขึ้นเวทีปราศรัยท่ามกลางประชาชนกว่า 5,000 คนเต็มสนามกีฬา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ปราศรัยว่า ตอนที่นึกถึงคำพูด พ.ต.ท.ทักษิณ พี่ชาย ที่เขบอกว่าคุณจะเป็นนักการเมืองต้องรักประชาชน ผ่านมา 2 ปีคนต้องทนเห็นประชาชนลำบาก เจอปัญหาสินค้าราคาแพง จึงมาขอโอกาสเข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแทน พ.ต.ท.ทักษิณ โดยจะนำโครงการต่างๆ ที่มีประโยชน์กับประชาชนมาใช้เป็นแนวทาง

แก้ไข ทั้งบัตรเครดิตเกษตรกร การจำหน่ายข้าว และกองทุนสตรีจังหวัดละ 100 ล้านบาท

สาธิตกาจะแห่นวันบัตรเสีย

ระหว่างปราศรัย น.ส.ยิ่งลักษณ์นำบัตรเลือกตั้งจำลองขนาดใหญ่ที่ทำขึ้นมาสาธิตและแนะนำประชาชนในการกากบาทของพรรคเพื่อไทย เนื่องจากสัญลักษณ์ของพรรคในบัตรเลือกตั้งมีขนาดเล็กมาก เกรงว่าประชาชนจะกากบาทผิดช่อง ทำให้เป็นบัตรเสีย รวมทั้งแนะนำให้กากบาทเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งให้ชัดเจน เพราะอาจจะกาเครื่องหมายไม่คิดในครั้งแรกได้

ด้านนายฉัตรชัย ปราศรัยว่า วันนี้โพลทุกสำนักระบุตรงกันว่าเพื่อไทยชนะ แต่ประชาชนอย่าอนใจเพราะวันนี้อ้างไม่มีคะแนน ขอให้ประชาชนร่วมมือกับพรรค โดย 1 สัปดาห์ที่เหลือช่วยกันหาเสียงและหาสมาชิก 1 คนต่อ 50 ส่วนการปราศรัยของประชาธิปัตย์ที่ราชประสงค์ไม่มีอะไรใหม่ พูดแต่เรื่องเดิมๆ แต่มาเพิ่มตรงที่นายสุเทพร้องไห้เท่านั้น โดยประชาธิปัตย์ตอนนี้เหมือนมวยรองที่เดินไล่ล่าอย่างเดียว แต่เราจะไม่แลกด้วยเพราะคะแนนนำอยู่มาก

นายฉัตรชัย ปราศรัยอีกว่า ส่วนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายชวน หลีกภัย นายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ 4 คนใช้เวลา 4 ชม.บนเวที ไม่มีใครพูดถึงนโยบายและวิถีที่จะพาประเทศเดินไปข้างหน้า พูดแต่เรื่องเก่าๆ ที่จะจุดประเทศตกต่ำกว่าเดิม รวมถึงใส่ร้ายป้ายสี ตอนที่ทราบข่าวบางพรรคร่วมกับคณะจัดการเตรียมให้ได้อาณาเขตที่ต้องการ

ฝากตัวเป็นหลานคนจตุรัส

เวลา 15.40 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์และคณะ มาสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชัยภูมิ มีประชาชนนำดอกไม้เป็นกำลังใจ และนำรูปภาพ น.ส.ยิ่งลักษณ์ใส่กรอบมามอบเป็นที่ระลึกด้วย จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์นำพวงมาลัยคล้องคอตัวเองและพรรคเพื่อไทย วางไว้บริเวณอนุสาวรีย์เพื่อแสดงความเคารพ

จากนั้นเดินทางไปร่วมปราศรัยที่สนามกีฬาเทศบาล อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ ท่ามกลางประชาชนกว่า 1 หมื่นคน น.ส.ยิ่งลักษณ์ปราศรัยด้วยน้ำเสียงแหบแห้ง โดยตอนหนึ่งระบุว่า คุณปู่ของคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยา พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นคนบ้านหนองโนน อ.จตุรัส ดังนั้นตนจะขอมาเป็นหลานสาวได้หรือไม่ ชาวจ.ชัยภูมิจะรับผู้หญิงคนนี้เป็นหลานสาวอีกคนได้หรือไม่ หลังกล่าวจบ ประชาชนที่มารับฟังการปราศรัยตะโกนตอบรับด้วยเสียงดังสนั่น

แฉคลิปปิดกม.ร่วมโต๊ะบิกขกร.

ที่พรรคเพื่อไทย พ.ต.ท.ชัชฎ์ กุลคิลล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประธานศูนย์ต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้ง นำนายกลยุทธ เรื่องกาญจนเศรษฐี ผู้สมัครส.ส.เขต 1 จ.สุรินทร์ พรรคเพื่อ

ไทย แลงข่าว พล.ต.ท.ซังจ้ง กล่าวว่า ขณะนี้พบพฤติกรรมไม่เหมาะสมของแกนนำพรรคภูมิใจไทยและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงในจ.สุรินทร์ เนื่องจากวันที่ 22 มิ.ย.แกนนำภูมิใจไทยรับประทานอาหารที่ร้านอาหารใกล้กับโรงแรมทองธารินทร์ โดยมีข้าราชการระดับสูงของฝ่ายปกครอง และนายตำรวจระดับสูงในพื้นที่ร่วมรับประทานโต๊ะเดียวกัน หนึ่งร้านมีตำรวจอีก 20 นายคอยอำนวยความสะดวก พรรคเพื่อไทยเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายเลือกตั้ง ดังนั้นจะนำภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกเป็นซีดีหลักฐานร้องเรียนต่อ กกต.เพื่อให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จากการตรวจสอบซีดีบันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าว มีความยาว 1.57 นาที โดยมีบุคคล 5 คนนั่งร่วมโต๊ะอาหาร ประกอบด้วยแกนนำภูมิใจไทยนั่งคู่กับข้าราชการระดับสูง และนายตำรวจใหญ่ โดยช่วงแรกก็บันทึกภาพแกนนำภูมิใจไทยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสโบกมือให้กล้อง แต่เมื่อคนถ่ายยังไม่ยอมหยุดถ่ายและเดินถ่ายโดยรอบโต๊ะ ทำให้แกนนำคนดังกล่าวแสดงอาการหงุดหงิดและถามว่า “คุณมีสิทธิอะไรมาถ่ายผม” ก่อนที่หนึ่งในแกนนำภูมิใจไทยจะสะกดเพื่อห้ามปราม

ใหม่รถหาเสียงพท.อุดรฯ อด

เมื่อเวลา 06.30 น.พ.ต.ท.ฉัตร จูมวันทา พนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานี รับแจ้งมีรถยนต์ไฟไหม้ ที่ก.ม.8 ถนนอุดร-สกลนคร ต.หนองบัว จึงรีบไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.โกวิท เจริญวัฒน์ศักดิ์ ผกก. และรถดับเพลิง พบว่ารถบรรทุก 6 ล้อ สีนิล สีขาว ทะเบียน 82-0507 นครสวรรค์ คัดแปลงเป็นรถหาเสียงของพ.ต.ท.สุรทิน ทิมาณเมธี ผู้สมัครส.ส.เขต 2 อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ไฟไหม้รถหาเสียงทั้งคันค่าเสียหายนับล้านบาท นายอุทัย จิตอ่อง อายุ 46 ปี คนขับรถ ให้การว่า ขับรถออกมาจากศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยบ้านหนองขาม ตั้งแต่เช้าเพื่อไปหาเสียงแถวต.หนองนาคำ โดยมีทีมงานนั่งมาในรถ 10 คน พอถึงที่เกิดเหตุมีเสียงระเบิดดังขึ้นติดๆ กัน 3 ครั้งทีลื้อหลังด้านขวา ต่อมามีเปลวเพลิงลุกไหม้ขึ้นที่ล้อและลุกลามมายังเครื่องขยายเสียง ทีมงานตกใจรีบวิ่งหนีออกจากตัวรถไปหลบในที่ปลอดภัย จนเพลิงไหม้ทั้งคันก่อนเจ้าหน้าที่จะมาถึง

ด้านพ.ต.ท.สุรทิน เปิดเผยว่า โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บและเสียชีวิต ค่าเสียหายประมาณ 2 ล้านบาท น่าใจว่าเป็นการกลั่นแกล้งของฝ่ายตรงข้าม คนรายงานผู้ใหญ่ในพรรคทราบแล้ว

นายอานนท์ แสนน่าน ผอ.ศูนย์ประสานงานพ.ต.ท.สุรทิน และเลขานุการกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานี กล่าวว่า รถคันนี้จะเดินทางไปติดตั้งเครื่องเสียงในการเปิดตำบลเสื้อแดง ที่วัดบ้านสวนมอญ ต.เสเปล อ.กุมภวาปี เช้าวันเสาร์ที่

25 มิ.ย. ซึ่งยกระดับหมู่บ้านเสื้อแดงขึ้นเป็นตำบลเสื้อแดง โดยเปิดตัวพร้อมกัน 3 ตำบล ต.เสเปล อ.กุมภวาปี ต.นิคมสงเคราะห์ ต.โคกสะอาด อ.เมือง ซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์จะมารายงานข่าวไปทั่วโลกด้วย

เค็งมองปชป.ทิ้งไฟโอบสุดท้าย

เมื่อเวลา 17.40 น.นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวในรายการโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง '54 สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ว่า การที่ประชาธิปัตย์ต้องเปิดเวทีที่ราชประสงค์ น่าจะมีต้นเหตุมาจากโพล เพราะแพ้เพื่อไทยมาก เข้าใจว่าอาจเป็นไฟโอบสุดท้าย แต่ความจริงโพลคือความนิยมไม่ใช่คะแนน จึงอยู่ที่ประชาชนตัดสิน

นายบรรหาร กล่าวอีกว่า พรรคคำนวณแล้วว่าปาร์ตี้ลิสต์ได้เกิน 5 ที่นั่ง ส.ส.เขตก็เกิน 25 ขึ้นไป รวมแล้ว 30 ขึ้นแน่นอน แต่ห้วงช่วงโค้งสุดท้ายต้องพยายามรักษาฐานเสียงเอาไว้ให้ได้ และต้องระวังเรื่องชิงสุกก่อนหล่นด้วย

“เท่าที่ภูมิใจไทยคุยกับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ยังยืนยันว่าได้ 70 ที่นั่งแน่นอน หลานเนวินบอกว่าคุณอาจอยู่ 70 แน่ ผมบอกว่าหลานเนวินทำได้แน่ เขาก็บอกว่าทำได้ ในเมื่อหลานทำได้ 70 อาทิทำได้อีก 30 ก็เป็น 100 ที่นั่ง แล้วอย่างนี้ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินและพรรคอื่นๆจะเอาอะไรมาเป็นคะแนน ดูแล้วมันไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริง ที่พรรคเล็กๆ จะไม่ได้เลย อย่างนี้คงไม่ใช่” นายบรรหาร กล่าว

เมื่อถามว่านายชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา จองกระทรวงเกษตรฯ ไรแล้ว นายบรรหาร กล่าวว่า นายชุมพลคงพูดปราศรัย แต่การจัดรัฐบาล จัดกรม.ต้องแล้ว แต่ความเหมาะสมว่าผู้จัดจะให้กระทรวงอะไรแล้วแต่การเจรจา เราจะมากำหนดว่ากระทรวงอะไรนั้นกระทรวงนี้ไม่ได้ ส่วนเรื่องนิรโทษกรรมให้พ.ต.ท.ทักษิณ ที่พูดกันนั้นไม่น่าจะเร็ว เพราะถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล ต้องทำให้รัฐบาลมั่นคงก่อน แก้ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเรียบร้อยก่อน ส่วนที่มีข่าวว่าพ.ต.ท.ทักษิณจะกลับมามงานแดงถูกสาวปลายปีนี้ เป็นการเรียกคะแนนนิยมเท่านั้น

ไม่เค็งรับสายทั้งทักษิณ-เทือก

เมื่อถามถึงนายสุเทพ เลขาธิการประชาธิปัตย์ ระบุมีข่าวพ.ต.ท.ทักษิณ โทร.ติดต่อพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว นายบรรหาร กล่าวว่า 2 ปีคนยังไม่ได้อินเสียงพ.ต.ท.ทักษิณเลย อย่างไรก็ตามอยู่ไกลถึงดูไบเลย แม้แต่คนอยู่ใกล้อย่างนายสุเทพ ตั้งแต่ยุบสภาก็ไม่เคยโทร.มา ตนคิดว่าอีก 2-3 วันจะโทร.ไปหา เพื่อถามว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไบบ้าง เสียงดีขึ้นหรือไม่ ตนเป็นห่วง ก่อนวันเลือกตั้งจะโทร.หาอีก แต่จะไม่โทร.หานายอภิสิทธิ์ เพราะลดยศแล้ว แต่เรื่องจัดตั้งรัฐบาลยังไม่

ได้ เพราะตัวเลขยังไม่แน่นอน ส่วนเพื่อไทยยังไม่ติดต่อมา ต้องไปพูดกันวันที่ 3 ก.ค. หัวหน้าพรรคคงหาตัวกันหมด ส่วนคนจะไปอยู่ขั้วจาก

ชุมพลพัลวันของกระทรวง

เมื่อเวลา 08.00 น. นายชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ออกหาเสียงที่ตลาดคลองเตย จากนั้นนำผู้สมัครส.ส.กทม. ลงเรือหาเสียงจากท่าหน้าสารท ไปยังท่าหน้าราชวงศ์ และขึ้นไปเดินหาเสียงที่ตลาดสามฟิง ก่อนลงเรือต่อไปยังวัดระฆัง สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) นายชุมพลกล่าวถึงการปราศรัยของประชาธิปัตย์ที่ราชประสงค์ว่า เป็นเรื่องธรรมดา ช่วงโค้งสุดท้าย เป็นรองก็ต้องพยายามเรียกคะแนน แต่เท่าที่ติดตามเนื้อหาเป็นข้อมูลเก่า ไม่มีอะไรใหม่ จึงไม่น่ามีผลกระทบอะไร

นายชุมพล กล่าวอีกว่า ส่วนที่นายสุเทพระบุพ.ต.ท.ทักษิณต่อสายถึงพรรคขนาดกลางและเล็ก นั้น ตอนนี้อยู่ไม่ทราบ ต้องรอหลังวันที่ 3 ก.ค. นายสุเทพพูดเช่นนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่จะพูด แต่ข้อเท็จจริงเป็นอีกเรื่อง

เมื่อถามว่าขอลองกระทรวงเกษตรฯ แล้ว นายชุมพล กล่าวว่า ไม่ใช่เงื่อนไข แต่เป็นเสียงของประชาชนที่ต้องการให้พรรคเป็นอย่างนั้น คนอยากได้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่ได้ไปยื่นเงื่อนไข ขึ้นกับวันที่ 3 ก.ค. ตัวแปรมีเยอะ ขึ้นกับพรรคได้อันดับ 1 ไปบริหารจัดการ

มาร์คลุยช่วยปชป.พิชฌุโลก

เมื่อเวลา 17.00 น.ที่ตลาดนัดนักศึกษาดิน ประจวบ 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก นายอภิสิทธิ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มหาเสียงช่วยผู้สมัครส.ส.เขต 4 พิษณุโลก จากนั้นขึ้นขบวนรถแห่ไปรอบถนนด้านหลังมหาวิทยาลัย ทักทายนักศึกษา จากนั้นขึ้นเวทีปราศรัยบริเวณลานตลาดนัด ก่อนจะขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ที่สนามกีฬาากลางจังหวัดเวลา 18.00 น. ทั้งนี้เดิมนายอภิสิทธิ์มีกำหนดเข้าไปหาเสียงในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ที่กอด.จัดเวทีให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ แต่ภายหลังเปลี่ยนกำหนดการกะทันหัน ไม่เข้าไปในค่ายทหาร